

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรณานิคม  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรณานิคม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	<b>ผู้มาประชุม</b>			
๑	นางเทวี นุ่นสวัสดิ์	ประธานสภาเทศบาล	เทวี นุ่นสวัสดิ์	
๒	นางสาวภิทรไสว ตูไม้ป่า	สมาชิกสภาเทศบาล	ภิทรไสว ตูไม้ป่า	
๓	นางวัลลภา ทิพสิงห์	สมาชิกสภาเทศบาล	วัลลภา ทิพสิงห์	
๔	นายรำไพ สัพโส	สมาชิกสภาเทศบาล	รำไพ สัพโส	
๕	นายอภิชาติ เขียวสิน	รองประธานสภาเทศบาล	อภิชาติ เขียวสิน	
๖	นายธานินทร์ แก้วก่า	สมาชิกสภาเทศบาล	ธานินทร์ แก้วก่า	
๗	นายปิยะศักดิ์ ฮมแสน	สมาชิกสภาเทศบาล	ปิยะศักดิ์ ฮมแสน	
๘	นายทงศักดิ์ พุทธมาตย์	สมาชิกสภาเทศบาล	ทงศักดิ์ พุทธมาตย์	
๙	นางศิวาพร นครธรรม	สมาชิกสภาเทศบาล	ศิวาพร นครธรรม	
๑๐	นายสัมพันธ์ ละดาพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	สัมพันธ์ ละดาพงษ์	
๑๑	นางชวนพิศ เทศรุ่งเรือง	สมาชิกสภาเทศบาล	ชวนพิศ เทศรุ่งเรือง	
๑๒	นายธัชชัย บรรลือหาญ	สมาชิกสภาเทศบาล	ธัชชัย บรรลือหาญ	
๑๓	นายศรฤทธิ์ ดาบพลอ่อน	เลขานุการสภาเทศบาล	ศรฤทธิ์ ดาบพลอ่อน	
	<b>ผู้ไม่มาประชุม</b> -ไม่มี-			
	<b>ผู้เข้าร่วมประชุม</b>			
๑	นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง	นายกเทศมนตรีฯ	ประสพโชค เทศรุ่งเรือง	
๒	นายปรีดา สุวรรณพรม	ปลัดเทศบาลฯ	ปรีดา สุวรรณพรม	
๓	นางแสงมณี ดีโคตร	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	แสงมณี ดีโคตร	
๔	นายธีระศักดิ์ สานุศิษย์	ผอ.กองช่าง	ธีระศักดิ์ สานุศิษย์	
๕	นางสาวชไมพร เพ็งสว่าง	นิติกรปฏิบัติการ	ชไมพร เพ็งสว่าง	
๖	นายวิจิตร สุวรรณชัยรบ	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	วิจิตร สุวรรณชัยรบ	
๗	นางมยุรี ไสยวรรณ	ผอ.กองการศึกษา	มยุรี ไสยวรรณ	
๘	นางทัศนีย์ วุฒิกาญจน์	ผอ.กองคลัง	ทัศนีย์ วุฒิกาญจน์	
๙	นายสุวิทย์ สือกกลาง	รองนายกเทศมนตรีฯ	สุวิทย์ สือกกลาง	
๑๐	นายเอนกสรร วงศ์สาย	ผอ.กองสาธารณสุขฯ	เอนกสรร วงศ์สาย	
๑๑	นางสาวภัทร์ชนม์ ชันธุ์พัฒน์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ภัทร์ชนม์ ชันธุ์พัฒน์	
๑๒	นางสาวตริยาภรณ์ กางทอง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ตริยาภรณ์ กางทอง	
๑๓	นายเอกชัย มณีวรรณ	พนักงานจ้างตามภารกิจ	เอกชัย มณีวรรณ	
๑๔	นายธาราธรรม มุงธิสาร	ผช.จพง.ธุรการ	ธาราธรรม มุงธิสาร	
๑๕	นางสาวพัทธพร แสนปัดสี	ผช.จพง.ธุรการ	พัทธพร แสนปัดสี	
๑๖	นางสาวฐาปวีส์ ซึ่งพรม	พนักงานจ้างทั่วไป	ฐาปวีส์ ซึ่งพรม	
๑๗	นายฉัตรชัย ประดา	จ้างเหมาบริการ	ฉัตรชัย ประดา	

-เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมานิคมนได้มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพรหมานิคมน ได้เชิญสมาชิกสภาเข้าที่ประชุม โดยนางเทวี นุ่นสวัสดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลพรหมานิคมน เป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑

#### เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)

-เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุม การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันนี้มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมดิฉันขอเปิดการประชุม สำหรับการประชุมวันนี้ มีวาระการประชุม ๔ วาระเข้าสู่วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มีนะคะ ต่อไปจะ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒

### ระเบียบวาระที่ ๒

#### เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)

- ขอให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมว่าจะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ค่ะ

นายศรฤทธิ์ ดาบพลอ่อน  
(เลขานุการสภาฯ)

-เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายศรฤทธิ์ ดาบพลอ่อน ขออนุญาตแก้ไขในรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในหน้าที่ ๔ ตรงที่ท่านสัมพันธ์ ละดาพงษ์ ได้ชี้แจงในบรรทัดที่สอง เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ เมื่อเป็นคำที่ต่อกัน สาธารณประโยชน์จะไม่มีสระ(-)ครับ ขออนุญาตแก้ไขตัดสระ (-) ออกนะครับ แล้วตรงที่ท่านนายกได้ชี้แจงถ้านับจากบรรทัดแรกจะอยู่บรรทัดที่ ๑๔ ที่ นสล.ตรงนี้ มันไม่ใช่ ตัดคำว่า “มัน” ออกครับ และตรงนี้ไม่ใช่ที่การตลาดแต่เป็นที่สาธารณประโยชน์ ตรงนี้ก็ตัดสระ(-) ออกเช่นกันครับ และขอแก้ไขในหน้าที่ ๑๗ ตรงที่ท่านนายกชี้แจง “งานว่ามีอะไรบ้าง ลักษณะรถเป็นแบบไหนประมาณนี้ครับ” ขออนุญาตตัดตั้งแต่ “ครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คือทางสำนักงบกลางเขาจะมีประเภทครุภัณฑ์อยู่ว่ามีรายละเอียดว่าจะชี้แจงอะไรบ้างแต่ตัว ครับ และจะขอเพิ่มคำว่า “ส่วน” เข้าไปครับ ในหน้าเดียวกันตรงที่ท่าน ทนงศักดิ์ พุทธิมาตย์ ได้ชี้แจงอยู่บรรทัดที่ ๕ ครับ “ไปลงตามชุมชน” แก้ไขเป็น น นะครับ ต่อไป ในหน้าที่ ๒๑ ตรงมติที่ประชุม “เห็นชอบ,ไม่เห็นชอบ” ขอแก้ไขเป็น “อนุมัติและไม่อนุมัติ” ขออนุญาตแก้ไขเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)

-หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเรื่องใดอีกแล้ว ดิฉันก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วค่ะ

### มติที่ประชุม

- รับรอง ๑๑ เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

## ระเบียบวาระที่ ๓

## เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)

๓.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วาระที่ ๒  
ขั้นแปรญัตติและวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ

- ตามที่สภาเทศบาลตำบลพรหมานิคม ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และที่ประชุมสภาเห็นชอบให้ส่งร่าง  
เทศบัญญัติดังกล่าว ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา นั้น บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้  
ประชุมแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติอ่านรายงานต่อที่  
ประชุมค่ะ

นางสาวภิทรไสว ตู่มป่า  
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)

-เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวภิทรไสว ตู่มป่า ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ  
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ประชุมคณะกรรมการแปร  
ญัตติ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลพรหมานิคม จึง  
ขอรายงานผลการแปรญัตติ ต่อสภาเทศบาลตำบลพรหมานิคม ดังนี้

ตามที่สภาเทศบาลตำบลพรหมานิคม ได้กำหนดระยะเวลาในการยื่นเสนอคำแปรญัตติ ฯ  
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -  
๑๖.๓๐ น.ของแต่ละวัน ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมา  
นิคมท่านใด ได้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อนำเสนอต่อสภา  
เทศบาลตำบลพรหมานิคมพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม  
๒๕๖๖ ซึ่งผลการพิจารณา แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว นั้น ที่ประชุมมีมติเป็นเอก  
ฉันท์ เห็นชอบยื่นตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เดิม ดังนี้

- เห็นชอบให้ยื่นตามร่างเดิม ๗ เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

โดยที่ประชุมให้ยื่นตามร่างเดิมโดยไม่มีกรแก้ไข จึงถือว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ รายละเอียดตาม  
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลพรหมานิคมเพื่อพิจารณาใน  
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป ค่ะ

ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)

-ท่านเลขาฯมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมไหมคะ

นายศรฤทธิ์ ดาบพลอ่อน  
(เลขานุการสภาฯ)

-เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายศรฤทธิ์ ดาบพลอ่อน  
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ปี ๒๕๔๗ แก้ไข  
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) ปี ๒๕๖๕ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา  
เรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่  
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้  
ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้วว่าไม่มีการแก้ไขร่าง หากที่ประชุมสภาไม่มีการพิจารณาหรือลง  
มติว่าจะให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไร ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบตามร่างเดิม

และเข้าสู่กระบวนการขอลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อไปครับ  
ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)

-ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ค่ะ มีท่านสมาชิกท่านใดจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงไหมคะ ถ้าไม่มีมติฉันขอมติที่ประชุม ว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบให้ยื่นตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เดิม โปรดยกมือค่ะ

**มติที่ประชุม**

-เห็นชอบ ๑๑ เสียง  
-ไม่เห็นชอบ - เสียง  
-งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)

- เข้าสู่วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ก่อนจะขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ

นายศรฤทธิ์ ดาบพลอ่อน  
(เลขานุการสภาฯ)

- ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุม ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอคำแปรฯ คณะกรรมการแปรไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆในร่างเทศบัญญัติฯ และที่ประชุมสภาฯได้ เห็นชอบยื่นตามร่างเดิมแล้ว ดังนั้นในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่

ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)

- สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โปรดยกมือค่ะ

**มติที่ประชุม**

-เห็นชอบ ๑๑ เสียง  
-ไม่เห็นชอบ - เสียง  
-งดออกเสียง ๑ เสียง

นายศรฤทธิ์ ดาบพลอ่อน  
(เลขานุการสภาฯ)

- ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องครับ เมื่อสภาได้ลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว ในอันดับต่อไปจะได้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา เห็นชอบก่อนที่ท่านนายกจะลงนามอนุมัติและประกาศใช้ ซึ่งตามมาตรา ๖๒ ของพระราชบัญญัติเทศบาล ปี ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) ๒๕๖๒ กำหนดไว้ว่าภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาลตำบลให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอำเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา เมื่อผู้ว่าพิจารณาเห็นชอบเสร็จก็จะส่งกลับมาให้ประธานสภาเทศบาลเพื่อส่งให้นายกเทศมนตรีลงนามและประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป โดยเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งโดยปกติกรณีเทศบาลตำบล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีคำสั่งมอบอำนาจให้นายอำเภอ เป็นผู้พิจารณาลงนาม แทน ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)

- ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯค่ะที่ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไปเข้าสู่ เรื่องเพื่อพิจารณาเรื่องต่อไปคะ

### ๓.๒ ญัตติยกเลิกการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลพรหมานิคม

นายกเทศมนตรีฯ  
(นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง)

-เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายประสพโชค เทศรุ่งเรือง  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรหมานิคม ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ขอเสนอญัตติการ  
ยกเลิกประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย  
เนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลพรหมานิคม

#### หลักการ

การดำเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลพรหมานิคม ต้องปรับปรุง  
แก้ไข โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่า  
สัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่จะควบคุมและตรวจสอบสุขอนามัยใน  
กระบวนการฆ่าสัตว์ยังไม่ได้มาตรฐานและไม่ครอบคลุมถึงกระบวนการขนส่งเนื้อสัตว์ และ  
สร้างกระบวนการควบคุมตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฆ่าสัตว์และการขนส่งเนื้อสัตว์  
รวมถึงการชำแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อการจำหน่ายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อสร้าง  
ความปลอดภัยด้านอาหารอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย นอกจากนี้  
ต้องปรับปรุงแก้ไข โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงการ  
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ให้โรงฆ่าสัตว์ มีมาตรฐานเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์หรือการ  
ชำแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงการจัดให้มีการป้องกันเหตุรำคาญและ  
ป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาดจากสัตว์ และสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์และ  
โรงพักสัตว์ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ส่งเสริมและสนับสนุน  
ให้ผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการ  
จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าตามนัยข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงการ  
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดไว้ว่า โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ใดที่ได้รับ  
อนุญาตอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามที่  
กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ หมายความว่า  
ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่  
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ใดที่ได้รับอนุญาต โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลพรหมานิคม ผู้ว่า  
ราชการจังหวัดสกลนคร ออกใบอนุญาตกิจการฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลพรหมานิคม  
ชนิดสัตว์ที่ทำการฆ่า สุกร โค กระบือ อนุญาต ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หมดอายุ  
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ดังนั้นต้องดำเนินการปรับปรุงดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้  
เป็นไปตามแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ได้รับความเห็นชอบ ตามนัยมาตรา ๑๙  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบนัยข้อ  
๑๑ แห่งกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ โรงฆ่าสัตว์และโรงพัก  
สัตว์ เทศบาลตำบลพรหมานิคม ยังดำเนินการไม่สอดคล้อง ให้เป็นไปตามนัยมาตรา ๑๙  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบนัยข้อ  
๑๑ แห่งกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๔

### เหตุผล

การปรับปรุงต้องใช้งบประมาณงานปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงฆ่าโค - กระบือ และงานปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงฆ่าสุกร เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๗๗,๖๔๕.๖๓ บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสี่สิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์) รวมทั้งต้องใช้งบประมาณจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ในโรงฆ่าโค- กระบือ และโรงฆ่าสุกร และจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเทศบาลตำบลพรหมานิคม ต้องใช้งบประมาณในการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจกระทบต่อกลไกการเงินการคลังของเทศบาลตำบลพรหมานิคม

### ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖

มาตรา ๕๑ “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

๒.พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙

มาตรา ๑๖ ผู้ซึ่งประสงค์จะประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(๑) วัน เดือน ปี ที่ประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการฆ่าสัตว์

(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต หากผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ต้องยื่นเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลด้วย

(๓) สถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์

(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการดำเนินการฆ่าสัตว์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) (๓) (๕) และ (๖)

มาตรา ๑๙ เมื่อดำเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแจ้งให้คณะกรรมการประจำจังหวัดตรวจสอบว่าการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์เป็นไปตามแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ได้รับความเห็นชอบหรือไม่ และกรณีที่เห็นว่าโรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ได้รับความเห็นชอบได้ ให้เสนอความเห็นต่อผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาต่อไป

มาตรา ๒๘ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ต้องมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเลิกประกอบกิจการ และต้องทำความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ให้อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนดในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมิได้ดำเนินการหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนดตามวรรคหนึ่งให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายเข้าดำเนินการแทน โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ใช้ดำเนินการดังกล่าว

ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งคืนใบอนุญาตแก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันเลิกประกอบกิจการ

มาตรา ๖๙ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใช้บังคับและคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

การดำเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งตามวรรคหนึ่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

๓. กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๓๖) ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑ ให้เรียกเก็บอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตรา ดังต่อไปนี้

โค	ตัวละ ๑๒ บาท
กระบือ	ตัวละ ๑๕ บาท
สุกร	ตัวละ ๑๐ บาท
สุกรที่มีน้ำหนักต่ำกว่า ๒๒.๕ กิโลกรัม	ตัวละ ๕ บาท
แพะ หรือ แกะ	ตัวละ ๔ บาท
ไก่ เป็ด หรือ ห่าน	ตัวละ ๑๐ สตางค์

ข้อ ๒ สำหรับการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยราชการอื่นได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ตามอัตรา ดังต่อไปนี้

(ก) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

โค	ตัวละ ๑๒ บาท
กระบือ	ตัวละ ๑๕ บาท
สุกร	ตัวละ ๑๐ บาท
สุกรที่มีน้ำหนักต่ำกว่า ๒๒.๕ กิโลกรัม	ตัวละ ๕ บาท
แพะ หรือ แกะ	ตัวละ ๔ บาท
ไก่	ตัวละ ๓๐ สตางค์
เป็ด	ตัวละ ๔๐ สตางค์
ห่าน	ตัวละ ๑ บาท

(ข) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์

โค กระบือ สุกร แพะ หรือ แกะ	ตัวละ ๓ บาท
ไก่ เป็ด หรือ ห่าน	ตัวละ ๑๐ สตางค์

๔. กฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๑ โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ใดที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับจึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมานิคม เพื่อทราบและเห็นชอบต่อไป

- ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)
- นายศรฤทธิ์ ดาบพลอ่อน  
(เลขานุการสภาฯ)
- ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)
- นายเอนกสรร วงศ์สาย  
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข)
- ขอบคุณท่านนายกฯ นะคะ ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบค่ะ ท่าน  
เลขานุการสภาฯ มีระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องตรงนี้ไหมคะ เชิญค่ะ
- อนุญาตให้ท่านผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชี้แจงจะเหมาะสมกว่าครับ ขอขอบคุณครับ
- เชิญท่านผอ.กองสาธารณสุขค่ะ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม นายเอนกสรร วงศ์สาย  
สำหรับโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลพรหมานิคม ขออนุญาตชี้แจงประเด็นสำคัญ ดังนี้
๑. เทศบาลตำบลพรหมานิคมได้ขอ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่สน.๕๒๒๐๕/๔๖๓ ลงวันที่  
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางกายยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตครับ ท่านเปิดดูตรง  
บันทึกข้อความนะครับ รายละเอียดครับ ซึ่งทางฝ่ายเลขฯไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ให้ เรื่อง  
แนวทางกายยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ เสนอผ่านนายอำเภอพรหม  
นิคม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร มีหนังสือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ที่  
๐๐๐๘ / ๒๑๘๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต  
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ความว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ได้ตรวจสอบคำขอรับ  
ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พร้อมด้วยแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พบว่า ไม่  
ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ให้แก้ไขเพิ่มเติม และจัดส่ง  
ข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานให้แก่นายทะเบียนภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ ต่อมา  
สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมานิคม มีหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลพรหมานิคม ที่ สน  
๕๒๒๐๕ / ๐๓๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งขอขยายระยะเวลาการนำส่งเอกสาร  
หลักฐานการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ความว่า เทศบาลตำบลพรหมานิคม มี  
ความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้แก่นายทะเบียน  
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ออกไป  
เป็น ๖๐ วัน ต่อมา สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมานิคม มีหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบล  
พรหมานิคม ที่ สน ๕๒๒๐๕ / ๑๘๔ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอนำส่งเอกสาร  
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จึงเห็นว่า เทศบาลตำบลพรหมานิคม มี  
เจตนารมณ์เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ซึ่งเป็นไปตามนัยตามนัยมาตรา  
๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.  
๒๕๕๙ ประกอบมาตรา ๕๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งผู้ว่าราชการ  
จังหวัดสกลนคร ออกใบอนุญาตกิจการฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลพรหมานิคม ชนิด  
สัตว์ที่ทำการฆ่า สุกร โค กระบือ อนุญาต ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หมดอายุ  
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. ตามนัยข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดไว้  
ว่า โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ใดที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับต้อง  
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่  
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ หมายความว่า ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงฆ่าสัตว์และ  
โรงพักสัตว์ ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ใดที่ได้รับอนุญาต ซึ่งโรงฆ่าสัตว์  
เทศบาลตำบลพรหมานิคม ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์



ดังนั้นต้องดำเนินการปรับปรุงดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ได้รับความเห็นชอบ ตามนัยมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบบัญชีข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ เทศบาลตำบลพรหมานนิคม ยังดำเนินการไม่สอดคล้อง ให้เป็นไปตามนัยมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบบัญชีข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. หากเทศบาลตำบลพรหมานนิคม จะดำเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์ต่อไป เทศบาลตำบลพรหมานนิคม ต้องปรับปรุงแก้ไข โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ให้สอดคล้องตามนัยมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบบัญชีข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้ ซึ่งหมายความว่าเทศบาลตำบลพรหมานนิคม ประสงค์จะดำเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์นี้ต่อไป เทศบาลตำบลพรหมานนิคมต้องปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นไปตามแผน ได้แก่

๓.๑ งานปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงฆ่าโค - กระบือ รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ๑,๘๙๖,๒๔๕.๖๓ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทหกสิบสตางค์) ราคากลาง ๑,๘๙๖,๒๔๕.๖๓ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทหกสิบสามสตางค์)

๓.๒ งานปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงฆ่าสุกร รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ๒,๑๘๑,๓๙๔.๐๗ บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) ราคากลาง ๒,๑๘๑,๔๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ต้องใช้งบประมาณงานปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงฆ่าโค - กระบือ และงานปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงฆ่าสุกร เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๗๗,๖๔๕.๖๓ บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหก ร้อยสี่สิบบาทหกสิบสามสตางค์) อันนี้เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายนេះครึบ นอกจากนี้จะ ครึบเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงที่ให้ผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ประกอบ กิจการอย่างมีมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

๓.๓ จ้างเหมาบุคคลธรรมดาประจำโรงฆ่าสัตว์ เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

๓.๓.๑ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ ๑ คน เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๐๐๐ บาท

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ในโรงฆ่าสุกร แบ่งตามลักษณะงาน ดังนี้

๑) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาสลับสุกร จำนวน ๑ คน เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๐๐๐ บาท

๒) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ลวก ขูดขนสุกร จำนวน ๒ คน เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๐๐๐ บาท

๓) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา แยกชิ้นส่วนสุกร จำนวน ๒ คน เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๐๐๐ บาท

รวมค่าใช้จ่ายในโรงฆ่าสุกร เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๓.๓.๒ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ในโรงฆ่าโค- กระบือ แบ่งตามลักษณะงาน ดังนี้

๑) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาสลับโค- กระบือ จำนวน ๑ คน เดือนละ

๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๐๐๐ บาท

๒) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาแยกชิ้นส่วนโค-กระบือ จำนวน ๒ คน เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๐๐๐ บาท

รวมค่าใช้จ่ายในโรงฆ่าโค-กระบือ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๘,๐๐๐ บาท

๓.๓.๓ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ ๑ คน เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ต้องใช้งบประมาณจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ในโรงฆ่าโค-กระบือ และโรงฆ่าสุกร และจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ประมาณการรายได้จากกิจการโรงฆ่าสัตว์ ประมาณการจำนวนสุกร ที่ผู้ประกอบการมาแจ้งฆ่าสัตว์(สุกร) ใน ๑ ปี จำนวน ๘๐๐ ตัว คิดเป็นรายได้จากการเก็บอากรการฆ่าสัตว์ ตัวละ ๑๐ บาท เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท ประมาณการจำนวนโค ที่ผู้ประกอบการมาแจ้งฆ่าสัตว์(โค) ใน ๑ ปี จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว คิดเป็นรายได้จากการเก็บอากรการฆ่าสัตว์ ตัวละ ๑๒ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ตามนัยมาตรา ๖๙ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ วางหลักไว้ว่า บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หมายความว่า เนื่องจากอัตราค่าอากรการฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังมิได้ถูกกำหนดเป็นกฎกระทรวง จึงต้องใช้กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๓๖) ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งสามารถเรียกเก็บได้เฉพาะค่าอากรการฆ่าสัตว์เท่านั้น ในอัตรา ดังนี้

โค	ตัวละ ๑๒ บาท
กระบือ	ตัวละ ๑๕ บาท
สุกร	ตัวละ ๑๐ บาท
สุกรที่มีน้ำหนักต่ำกว่า ๒๒.๕ กิโลกรัม	ตัวละ ๕ บาท
แพะ หรือ แกะ	ตัวละ ๔ บาท

กรณีการฆ่าไก่ เป็ด ห่าน (กฎกระทรวงฉบับที่ ๖ ให้ยกเว้นค่าอากร)

๕. หากเทศบาลตำบลพรหมานิคม ไม่มีความประสงค์จะดำเนินการกิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลพรหมานิคม ผู้รับใบอนุญาต ต้องมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเลิกประกอบกิจการ และต้องทำความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ให้อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนดตามนัยมาตรา ๒๘ พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

๖. หากเทศบาลตำบลพรหมานิคม จะดำเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์ต่อไป เทศบาลตำบลพรหมานิคม ต้องปรับปรุงแก้ไข โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่จะควบคุมและ

ตรวจสอบสุขอนามัยในกระบวนการฆ่าสัตว์ยังไม่ได้มาตรฐานและไม่ครอบคลุมถึงกระบวนการขนส่งเนื้อสัตว์ และสร้างกระบวนการควบคุมตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฆ่าสัตว์และการขนส่งเนื้อสัตว์ รวมถึงการฆ่าและตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อการจำหน่ายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านอาหารอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย นอกจากนี้ต้องปรับปรุงแก้ไข โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ให้โรงฆ่าสัตว์ มีมาตรฐานเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์หรือการฆ่าและตัดแต่งเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ

- ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)
- นายอภิชาติ เขียวสิน  
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑)
- ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)
- นายอภิชาติ เขียวสิน  
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑)
- ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)
- มติที่ประชุม
- ขออนุญาตท่านผอ.กองสาธารณสุขฯ มีท่านสมาชิกยกมือคะ เขียวท่านอภิชาติ เขียวสิน
  - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอภิชาติ เขียวสิน สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ต้องขออนุญาตสักเล็กน้อยครับ ท่านผอ.กองสาธารณสุขที่กำลังอภิปรายอยู่ ที่ผมลุกขึ้นเพื่อไม่อยากเสียเวลาในการพิจารณาของสภานะครับ เพราะว่าญัตติที่ ๓.๒ ท่านนายกได้อธิบายรายละเอียดซึ่งครบถ้วนกระบวนการความแล้วครับ การที่ท่านผอ.กล่าวซ้ำอีกก็จะเป็นการเสียเวลา ที่นี้ประเด็นที่จะต้องอธิบายคืออยู่ในส่วนของสมาชิก ซึ่งถ้าผมยกมืออภิปรายจะมีอยู่ ๒ ประเด็นสั้นๆ ครับท่านประธาน
  - ขอขอบคุณท่านอภิชาติ เขียวสิน ยังไงก็ยุติไว้ตรงนี้ก่อนนะคะผอ.กองสาธารณสุขคะ เพราะเสียเวลาของท่านสมาชิกคะ ขอขอบคุณนะคะ ท่านสมาชิกก็ได้ทราบรายละเอียดจากท่านนายกชี้แจงแล้วและท่านผอ.กองสาธารณสุขได้ชี้แจงไปแล้ว ท่านสมาชิกท่านใดสงสัยซักถามอีก เขียวท่านอภิชาติ เขียวสิน คะ
  - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอภิชาติ เขียวสิน สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ตามระเบียบวาระการประชุม วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ญัตติยกเลิกการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ กระผมได้พิจารณาเนื้อความรายละเอียดทั้งหมด ซึ่งมีอยู่หลายหน้าแล้วสรุปเนื้อหาใจความมีอยู่ ๒ ประเด็น คือถ้าหากว่าเทศบาลตำบลพรหมานิคม ยังคงที่จะดำเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์ก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะได้เงินจากการอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือการใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งการดำเนินกิจการต่อไปก็ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เป็นกำไร ซึ่งจะขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมเห็นควรยุติการดำเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์ครับท่านประธาน ขอขอบคุณครับ
  - ขอขอบคุณท่านอภิชาติ เขียวสินคะ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ ดิฉันขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลยกเลิกกิจการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบาลพรหมานิคม โปรดยกมือ คะ
  - เห็นชอบ ๑๑ เสียง
  - ไม่เห็นชอบ - เสียง
  - งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)

- ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓.๓ นะคะ

**๓.๓ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสำนักปลัด เชิญท่านนายกเสนอญัตติ คณะ**

นายกเทศมนตรีฯ  
(นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง)

- เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายประสพโชค เทศรุ่งเรือง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ขำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติได้ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลพรรณานิคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้นำเสนอญัตติมาเพื่อพิจารณา โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ระเบียบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

**รายการขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการตั้งจ่ายใหม่ ดังนี้**

๑.๑ สำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ปรับขึ้นลงได้ ขนาด ๖๕ x ๗๕ x ๑๑๐-๑๒๐ ซม. จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) คุณลักษณะ ดังนี้

- ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำขึ้นรูปหุ้มด้วยหนังสีดำ
- ที่เท้าแขนบุด้วยฟองน้ำขึ้นรูปหุ้มด้วยหนังสีดำ
- ขาเก้าอี้ชนิด ๕ แฉก แกนเดี่ยว ทำจากเหล็กชุบโครเมียม สลักทำจากพลาสติก

Nylon

- มีแกนปรับระดับ สูง-ต่ำ ได้

-เนื่องจาก ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงจำเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด

**ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวนเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)**

๑.๒ สำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท คุณลักษณะดังนี้

- เป็นระบบดูดแห้ง น้ำ กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ วัตต์ กำลังดูดไม่น้อยกว่า ๓๘๐ วัตต์ ความจุฝุ่นไม่น้อยกว่า ๑๕ ลิตร

- เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์

-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕

**ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)**

๑.๓ สำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

๑. ความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านพิกเซล
๒. ถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้
๓. หน้าจอ LED ขนาด ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมเลนส์ ช่วงไม่น้อยกว่า ๒๔-๑๐๕ mm

๔. มีระบบอัตโนมัติ
๕. บันทึกวีดีโอ ระดับ Full HD
๖. มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว
๗. สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้
๘. รองรับการเชื่อมต่อแบบ HDMI
๙. รองรับการบันทึกไฟล์ภาพ Jpeg, RAW
๑๐. รองรับการบันทึกวีดีโอ MOV , MP๔
๑๑. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
๑๒. รองรับฟังก์ชัน Wifi /Bluetooth
๑๓. มีใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- เนื่องจาก ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงจำเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด

ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวนเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
รวมขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๗,๐๐๐ บาท  
(หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

#### โอนลดมาจาก

- แผนงานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖๗,๐๐๐ บาท ((หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
รวมขอโอนลดเป็นจำนวนเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมานิคมเพื่อพิจารณาต่อไปครับ

ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)

- ขอขอบคุณท่านนายกคณะ ที่ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท เชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบกฎหมาย ค่ะ

นายศรฤทธิ์ ดาบพลอ่อน  
(เลขานุการสภาฯ)

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ในข้อ ๒๗ กำหนดไว้ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน(ครุภัณฑ์จะอยู่ในส่วนของงบลงทุนนะครับ) โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ในการโอนในครั้งนี้เป็นการขออนุมัติโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ จึงเข้าระเบียบข้อ ๒๗ แล้วผมขออนุญาตแก้ไขในตรงจุดที่ท่านนายกได้นำเสนอที่ประชุมรับทราบสักเล็กน้อย ในญัตติตรงที่ท่านนายกได้แถลงในบรรทัดที่ ๓ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตรงนี้ขออนุญาตตัดออกนะครับ เดี๋ยวผมจะชี้แจงรายละเอียดว่าทำไมถึงตัดออกนะครับ ตัดครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวออก ส่วนครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ ถูกต้องแล้วครับ ในส่วนที่ต้องตัดออก เพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นอยู่ในประเภทครุภัณฑ์สำนักงานครัว จะไม่มีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป็นครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่นจำนวน ๑ เครื่อง เป็น ๑ เครื่องนะครับไม่ใช่ ๑ ตัว เครื่องละ ๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท คุณลักษณะดังนี้ ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จะเขียนไว้แค่ ๒ ข้อ ขออนุญาตเขียนคำชี้แจงคุณลักษณะพื้นฐานใหม่ครับ จะมีแค่ ๒ ข้อ

ข้อ ๑ สามารถดูดฝุ่นและน้ำ

ข้อ ๒ เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์

คำชี้แจงอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์มีแค่นี้ครับ ส่วนที่ชี้แจงว่าจัดซื้อตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถูกต้องแล้วครับ โอนมาตั้งจ่าย ทั้งสิ้น ๙,๐๐๐ บาท ส่วนเหตุผลในการจัดซื้อเก้าอี้ เนื่องจากเก้าอี้ของเจ้าหน้าที่ที่ใช้ ปฏิบัติงาน ๒ ท่าน ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติโอนมาตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ใหม่ ๒ ตัว ส่วนเครื่องดูดฝุ่นเครื่องเดิมชำรุดและเสียหายซ่อม ไม่ได้แล้วครับ แต่เนื่องจากด้านบนของสำนักงานจะเป็นพรมเราใช้ไม่กวาดธรรมดากวาดไม่ ออกต้องใช้เครื่องดูดฝุ่น ปัจจุบันพอบ้านทำความสะอาดอาคารต้องใช้วิธีการตัดปลายไม้ กวาดให้สั้นเพื่อให้มันแข็ง แล้วกวาดใส่ที่ตักผง กว่าจะทำความสะอาดเสร็จต้องใช้เวลานาน ลำบากและเห็นใจแคะครับ ก็เลยจำเป็นต้องขอจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นใหม่ โดยตั้งราคาตาม บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ๙,๐๐๐ บาท และเหตุผลในการจัดซื้อกล้องดิจิตอลตัวใหม่เพราะว่า ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันตัวเดิมชำรุด ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่แล้วมีปัญหาเวลาถ่ายภาพออกมาจะมีจุดดำ เกิดจุดบอดเป็นปัญหาที่กล้อง รูปที่ถ่ายออกมาจะไม่ชัด ถ้าส่งซ่อมจะซ่อมแพงมาก ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบำรุงรักษา เลยจำเป็นต้องจัดซื้อใหม่ถ้าเป็นกล้องระบบดิจิตอลตัวใหม่ แบบ mirrorless ที่เขาเรียกราคาจะแพง พวกนี้จะไม่เหมือนกล้อง Compact แต่ลักษณะ ของกล้อง mirrorless หรือกล้องดิจิตอลตัวแบบใหม่ราคาจะสูงหน่อย และที่สำคัญจะแพงที่ ตัวเลนส์ เลนส์ที่เราซื้อเฉพาะตัวเลนส์อยู่ที่ประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท ส่วนตัวเครื่องจริงอยู่ที่ ประมาณหมื่นกว่าบาท ขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)

มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่คะ ถ้าไม่มีมติฉันขอมติ ที่ประชุม ว่าสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้ง ๓ รายการดังกล่าว โปรดยกมือคะ

#### มติที่ประชุม

-อนุมัติ ๑๑ เสียง  
-ไม่อนุมัติ - เสียง  
-งดออกเสียง ๑ เสียง

#### ระเบียบวาระที่ ๔

#### เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)

-สมาชิกท่านใดที่มีเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน หรือเรื่องที่ท่านสมาชิกจะเสนอแนะเชิญคะ เชิญท่านปิยะศักดิ์ ฮมแสนคะ

นายปิยะศักดิ์ ฮมแสน  
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑)

-เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ กระผมนายปิยะศักดิ์ ฮมแสน สมาชิกสภา เทศบาลตำบลพรหมานิคม เขต ๑ ผมได้ยื่นเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับถนน สีแยกก้วยเตี้ยวออด ผมอยากให้มีเสาสัญญาณไฟแดงหรือเสาจราจร ตรงสีแยกก้วยเตี้ยวออด ถนนเส้นศรีสวัสดิ์ วิไล และถนนเส้นศิริชัยตัดกับศรีสวัสดิ์วิไลก็อยากให้มีคันชะลอความเร็วหรือลูกระนาดด้วย ครับ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียของพี่น้องประชาชน ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)

-ขอบคุณท่านปิยะศักดิ์ ฮมแสนคะ เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ด้วยคะ

นายกเทศมนตรีฯ  
(นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง)

-เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมได้ปรึกษาหลายท่านแล้ว ความคิดเห็นของผม ผมจะทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากวิศวกรเกี่ยวกับงานจราจร ให้เขาออกแบบให้ ผมจะรับไว้และจะตามเรื่องต่อ ขอขอบคุณครับ

- นางชวนพิศ เทศรุ่งเรือง  
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)
- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางชวนพิศ เทศรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมานิคม เขต ๒ มีเรื่องที่จะนำเรียนท่านประธานฝากถึงคณะผู้บริหาร เรื่องถนนที่ชำรุด ถนนเสนานรงค์ ทางไปบ้านท่านประธานไม่ทราบท่านประธานเห็นไหมคะ ดิฉันได้แจ้งทางฝ่ายบริหารไปประมาณเดือนกว่าแล้วคะ และได้รับคำตอบมาเป็นผลงานของประปา ไม่ใช่ของเทศบาลเรา แต่เป็นพื้นที่ของของเทศบาล พื้นที่ของประชาชน เราได้สัญจรไปมาเยอะ คนขี่รถจักรยานยนต์เยอะ เกิดอุบัติเหตุมาเขาไม่บอกว่าประปาเป็นคนทำ เขาจะมองว่าเทศบาลไม่รับผิดชอบและเป็นทางไปบ้านท่านประธาน อยากให้กองช่างประสานไปที่ประปาให้มาดำเนินการซ่อมแซมให้ ถ้าประสานไปแล้วเขาไม่มา เราจะแก้ไขยังไงให้พื้นที่ของประชาชน เราสัญจรไปมาลดอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิตเหมือนถนนเส้นก้วยเดี่ยว อี๊ด จึงอยากจะให้แก้ไข ถ้าเกิดเขาไม่แก้ไขเราก็ต้องดำเนินการแก้ไข ขอขอบคุณคะ
- ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)
- ขอบคุณท่านชวนพิศ เทศรุ่งเรืองคะ ถ่ายรูปส่งถึงท่านรองสุวิทย์ สี่อกลาง ดูก่อนว่างบประมาณเราจะเพียงพอเท่าไร อยู่ที่ฝ่ายบริหารที่จะเป็นผู้ดำเนินการต่อ เชิญท่านสมาชิกท่านอื่นคะ เชิญท่านธานินทร์ แก้วก่า คะ
- นายธานินทร์ แก้วก่า  
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑)
- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายธานินทร์ แก้วก่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมานิคม เขต ๑ มีอยู่ ๒ เรื่องที่จะนำเรียนท่านประธานฝากถึงคณะผู้บริหาร เรื่องที่ ๑ แผงควบคุมไฟสนามฟุตบอล อยากให้ทางคณะผู้บริหารลงไปดูให้ด้วยว่ามีปัญหาตรงนั้นคือกลุ่มเด็กเยาวชนอาจจะเปิดกล่องควบคุมสวิตซ์ตอนไหนก็ได้ มีปัญหาตรงกล่องล๊อคสวิตซ์เริ่มชำรุด เวลาเปิด-ปิด และล๊อคไม่ได้ อยากให้ทำเป็นระบบเป็น เวลา เปิดก็โมงใช้ได้ถึงก็โมง ผมสังเกตดูปกติเขาก็จะออกกำลังกายประมาณ ๑๘ นาฬิกา ถึง ๑๙ นาฬิกา แต่กลุ่มนี้เข้ามา ๒ ทุ่ม ก็มาเปิดกล่องสวิตซ์ไปเอง อยากให้มันเป็นระบบ เรื่องที่ ๒ ไฟส่องสว่าง LED บริเวณร้านกาแฟข้างร้านอาร์เอสสเตชั่น ที่การไฟฟ้าลงหม้อแปลงเมื่อก่อนจะมีไฟแอลอีดีส่องสว่างมาลงหม้อแปลงและผมได้ยื่นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ไฟจุดนั้นทางการไฟฟ้าได้เก็บไป แต่ไม่ได้ติดตั้งที่จุดเดิม เพราะร้านไทยฟู้ดเปิดใช้ไฟของเขาถึง ๓ ทุ่มแล้วเขาก็ปิด หลังจาก ๓ ทุ่มแล้วจะมีมืด และจะเปิดอีกรอบก็คือตอนตี ๓ พื้นที่ก็อยากได้ความสว่างช่วงที่ร้านเขาปิดไฟ ช่วยติดตามให้ด้วยขอบคุณครับ
- ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)
- ขอบคุณท่านธานินทร์ แก้วก่า ที่เอาความเดือดร้อนของชาวบ้านมาแก้ไขปัญหา ขอฝากฝ่ายบริหารช่วยดูแลและแก้ไขต่อคะ เชิญท่านสัมพันธ์ ละดาพงษ์ คะ
- นายสัมพันธ์ ละดาพงษ์  
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)
- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายสัมพันธ์ ละดาพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมานิคม เขต ๒ ก่อนจะทำถนนผมอยากจะทำรางน้ำก่อนเราอย่าไปเพิ่มปัญหาให้เขาในอนาคต เพราะที่ผ่านมาทำถนนก่อนและน้ำก็ท่วมบ้านเขา เช่นหลังบ้านผมท่วมตลอดน้ำไม่มีที่ไหล เวลาจะทำถนนให้ทำรางน้ำก่อน ว่าน้ำจะไหลออกทางไหน เพราะถนนเราสูงกว่าบ้านเขา ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)
- ขอบคุณท่านสัมพันธ์ ละดาพงษ์คะ ที่หาจุดบกพร่องมาให้ท่านคณะผู้บริหารรับทราบด้วย มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมคะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดซักถาม ขอให้คณะผู้บริหารตอบคำถามที่ท่านสมาชิกถาม เชิญท่านรองสุวิทย์ สี่อกลาง คะ

นายสุวิทย์ สื่อกกลาง  
(รองนายกเทศมนตรี)

-เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายสุวิทย์ สื่อกกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรหมานิคม ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯให้ชี้แจงตามที่ท่านสมาชิกได้ซักถาม และแจ้งประเด็นปัญหา ดังนี้

๑. ตามที่ท่านอภิชาติ เขียวสิน ได้เสนอมาเป็นแนวคิดที่ดีครับ ที่จะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทบทวนความรู้กับการใช้รถใช้ถนนให้ถูกกฎหมายจราจร ท่านนายกฯจะประสานไปยัง สภ.พรหมานิคม มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรผ่านเสียงตามสายให้ประชาชนรับทราบครับ การขับรถ การใช้ถนน ใช้เส้นทางให้ถูกกฎหมายจราจร

๒. ตามที่ท่านชวนพิศ เทศรุ่งเรือง เสนอที่ประปาซ่อมถนนของเรา ถนนเส้นเสนาณรงค์ตัดกับถนนเส้นศิริชัย ปัญหานี้ท่านนายกมองเห็นมานาน คือเวลาการประปามาทำการซ่อมระบบประปาในพื้นที่เทศบาล ไม่เคยมาแจ้งที่เทศบาลเลย ไม่มีใครรับทราบ จนเกิดปัญหาไม่รู้ว่าที่ซ่อมถนนคืน ได้มาตรฐานหรือไม่ พอมีผลกระทบมาเรามองว่าทำไมเทศบาลเพิกเฉย ท่านนายกฯไม่ได้เพิกเฉยนะครับ ท่านได้ทำหนังสือประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน ว่าการกระทำใดๆทั้งสิ้น ที่ประปามาทำการใดๆในเขตพื้นที่ของเราที่เป็นทรัพย์สินหรืออยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่น ถนน รางระบายน้ำ ต้องแจ้งให้เทศบาลทราบเสียก่อน ปัญหาที่ผ่านมาเขาทำงานไม่ได้แจ้ง และไม่ได้มาตรฐานสักที ท่านนายกฯจึงมองเห็นว่าจะทำหนังสือไปยังผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน ในหนังสือนั้นขอความอนุเคราะห์ว่า ถ้าท่านจะทำอะไร ซ่อมแซมทรัพย์สิน น้ำประปาแตกหรือรั่ว ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลพรหมานิคม ไม่ว่าจะเป็รางระบายน้ำ, ท่อระบายน้ำ, ถนน หนทางขอให้แจ้งทางเทศบาลตำบลพรหมานิคมด้วย เพื่อที่กองช่างเทศบาลจะออกไปดูด้วย แต่ที่ผ่านมาทำหนังสือไปแล้วตั้งแต่ต้นปีมีเรื่องนี้ที่มาแบบไม่รู้เรื่องและหนักด้วยตรงนี้คือ น้ำมันเซาะพื้นดินข้างล่างหายหมดแล้ว และการซ่อมของประปาเขาได้เอาทรายมาลงมันไม่สามารถอัดท่อได้ ท่านนายกที่เป็นคนเจอและได้แจ้งกองช่างออกไปดู และเจอประปากำลังซ่อมจึงได้คุยกัน ในเมื่อทางเทศบาลได้ส่งหนังสือไปทางประปาแล้วเวลามาซ่อมทำไมไม่เห็นมาแจ้งทางเทศบาลเลย ซึ่งลักษณะแบบนี้จะต้องหาทางแก้ไข สรุปคือล่าสุดทางกองช่างได้แจ้งเรื่องหลุมที่ยุบไปแล้ว แต่เขายังเพิกเฉย เดี่ยวจะประสานกับทางนิติกรอาจจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ขอขอบคุณครับ

๓. ตามที่ท่านธานินทร์ แก้วก่า ที่เสนอเรื่องแผงควบคุมไฟฟ้าตรงสนามฟุตบอล เรื่องนี้ได้ไปดูแล้วครับ เบกเกอร์ไฟเสียและยังไม่ได้ซ่อม เรายังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าให้ใช้ยังไ้เวลาเท่าไร จะหารือกันอีกที่จะได้กำหนดให้ถูกต้อง ส่วนเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างร้าน RS ผมจะให้ทีมงานกองช่างประสานไปยังการไฟฟ้าว่าใครเอาไป จะดำเนินการติดตามครับ

๔.ตามที่ท่านสัมพันธ์ ละดาพงษ์ ที่เสนอเรื่องทำรางระบายน้ำก่อนทำถนน ขอให้ท่านสัมพันธ์ ละดาพงษ์ อธิบายอีกครั้งครับ

นายสัมพันธ์ ละดาพงษ์  
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)

-กรณีที่จะสร้างถนนครั้งต่อไปขอให้ทำรางระบายน้ำก่อนแล้วค่อยทำถนน เพราะว่าเวลาทำถนนก่อนมันจะสูงกว่า เช่นบ้านคุณนิโก เขาพูดกับผมว่าน้ำท่วมตลอด เพราะว่าถนนสูงและรางน้ำก็ไม่มี และอีกเส้นหนึ่งตรงบริเวณบ้านของป่าเปรมที่ถมไปสูงและไม่มีรางระบายน้ำ ถ้าเป็นไปได้การก่อสร้างครั้งหน้าให้พิจารณาก่อสร้างรางระบายน้ำก่อนแล้วค่อยทำถนนครับ ขอขอบคุณครับ

นายสุวิทย์ สื่อกกลาง  
(รองนายกเทศมนตรี)

-ผมจะได้ปรับปรุงตามหลักการที่ท่านเสนอครับ ทำรางระบายน้ำก่อนถนน ขอขอบคุณครับ



- ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)
- นางชวนพิศ เทศรุ่งเรือง  
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)
- ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)
- นายสุวิทย์ สื่อกกลาง  
(รองนายกเทศมนตรี)
- ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)
- นางสาวภิทธไสว ตูไม้ป่า  
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)
- ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)
- นายสัมพันธ์ ละดาพงษ์  
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)
- ขอบคุณท่านรองสุวิทย์ สื่อกกลาง ที่ตอบโจทย์แทนท่านนายกเทศมนตรีค่ะ มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมค่ะ เชิญท่านชวนพิศ เทศรุ่งเรืองค่ะ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางชวนพิศ เทศรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม เขต ๒ ขอขอบคุณท่านรองสุวิทย์ สื่อกกลาง ที่ให้ข้อมูลรายละเอียดที่ได้ประสานกับทางประปาส่วนภูมิภาค ก็ได้รับคำตอบแบบนี้กับท่านนายก เช่นเดียวกันว่าได้ทำหนังสือไปแล้ว และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน รู้สึกลัวว่าจะไม่รับผิดชอบผลงานที่ตัวเองทำในเขตเทศบาลเราหลายจุด ถ้ายังเป็นแบบนี้ นิติกรเทศบาลเราก็มี ถ้ายังคุยกันไม่รู้เรื่องต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายจะได้หรือไม่คะท่านประธาน เพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชน และหลุมที่ดิฉันพูดถึงถ้ารอการประปาไม่ทราบว่าจะมาซ่อมแซมให้เมื่อไหร่ ดิฉันจึงขอรบกวนให้ท่านประธานฝากไปทางคณะผู้บริหารว่า ท้ายหรือสัญญาจนจรจรไปแสดงสื่อสารให้พี่น้องประชาชนทราบว่าจุดนี้มีหลุม เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ขอขอบคุณค่ะ
- ขอบคุณท่านชวนพิศ เทศรุ่งเรือง ที่ให้ความคิดดีๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารว่าจะให้ความสะดวกแก่ประชาชนเราได้เร็วเท่าไรค่ะ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอขอบคุณครับที่ท่านสมาชิกได้นำเสนออีกจะเร่งดำเนินการ อันดับแรกก็จะเอากรวยไปตั้งไว้ก่อน และจะประสานไปที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคนอีกครั้ง เพราะได้ประสานไปแล้วยังเพิกเฉยอยู่ ขอขอบคุณครับ
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมค่ะ เชิญท่านภิทธไสว ตูไม้ป่า ค่ะ
- เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางสาวภิทธไสว ตูไม้ป่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม เขต ๒ ฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหาร ขอขอบคุณท่านรองสุวิทย์ สื่อกกลาง ที่ท่านจะปรึกษานิติกร ในกรณีนี้เคยมีมาแล้วค่ะ มีการฟ้องร้องกัน มันจะเข้าข่ายหลายอย่าง เช่น กฎหมายละเมิด เพราะมาไม่ขออนุญาต เข้ามาทำอะไรในเขตเทศบาลโดยไม่แจ้งและทำให้ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเสียหาย เห็นด้วยกับท่านรองสุวิทย์ สื่อกกลาง ที่จะปรึกษากับนิติกร ค่ะ ขอขอบคุณ
- ขอบคุณท่านภิทธไสว ตูไม้ป่า ที่มีความคิดดีๆ ที่เสนอตรงนี้ขึ้นมาค่ะ เพื่อเจ้าหน้าที่เทศบาล เราจะได้ดูแลช่วยกัน ยังมีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันก็มีเรื่องที่จะฝากผู้บริหารคือป้ายชุ้มทางเข้าเทศบาลตำบลพรรณานิคม รูปในหลวงเริ่มเลือนกลางไม่เห็นเป็นรูปแล้วค่ะ อยากให้พิจารณาตรงนี้ด้วยค่ะ มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมค่ะ เชิญท่านสัมพันธ์ ละดาพงษ์ ค่ะ
- เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายสัมพันธ์ ละดาพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม เขต ๒ ขออนุญาตเรียนถามท่านประธานอาจจะนอกประเด็นบ้างนะครับ ท่านประธานมีงบเลี้ยงรับรองแขกแบบสภาใหญ่หรือไม่ครับ

ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)

นายศรฤทธิ์ ดาบพลอ่อน  
(เลขานุการสภาฯ)

-ต้องถามว่าเราได้ตั้งงบประมาณในตรงนี้ไว้หรือไม่ เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงค่ะ

- เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการตั้งงบประมาณ ดังกล่าวไว้ใน หมวด ๒ ค่าใช้สอย ข้อ ๑๑ (๕) และ (๖) อย่างเช่น ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลพรหมานนิคม จะแยกตั้ง ไว้ ดังนี้ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ สำหรับเบิกเป็นค่าเลี้ยงรับรอง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของการประชุมสมาชิกสภาฯ หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น หรือการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท และ ค่ารับรอง เพื่อเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก สำหรับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มาติดต่อราชการ ตรวจงาน เยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ ๑% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้) ดังนั้น การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าว ต้องตั้งให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขึ้นอยู่กับสถานะการเงินการคลังของแต่ละท้องถิ่นด้วย ส่วนการเบิกจ่ายก็เช่นเดียวกันต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การเบิกจ่ายค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในการประชุมสภาฯ จะเบิกตามอัตราในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๓ (๒) “เบิกจ่ายได้ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อคนต่อวัน” คงจะไปเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ อัตราการเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองของการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้ครับ

ประธานสภาเทศบาลฯ  
(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)

-ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯที่ชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบค่ะ หากไม่มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือสอบถามเรื่องใดแล้ว ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้มารับฟังการประชุมในวันนี้ ดิฉันขอปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๔๕ น.

(ลงชื่อ)



(นายศรฤทธิ์ ดาบพลอ่อน)

เลขานุการสภา/จดยางงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ฯ ทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่...๒๕.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายธำนิษฐ์ แก้วกำ)

ประธานคณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ)



(นายสัมพันธ์ ละดาพงษ์)

กรรมการ ฯ

(ลงชื่อ)



(นายธัชชัย บรรลือหาญ)

กรรมการ / เลขานุการ

สภาเทศบาลรับรองแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางเทวี นุ่นสวัสดิ์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลพรณานิคม